

# ข่าวดีที่สุด

บทเรียนที่ 8



# การเชื่อฟังพระเยซูคริสต์

“ดูก่อน พี่น้องและท่านผู้อาวุโสทั้งหลาย ขอฟังคำให้การซึ่งข้าพเจ้าจะ  
แก้คดีให้ท่านฟัง ณ บัดนี้” ครั้นเขาทั้งหลายได้ยินท่านพูดภาษาฮีบรูเขาก็ยิ่งเงิบ  
ลงกว่าก่อน เปาโลจึงกล่าวว่า

“ข้าพเจ้าเป็นยิว เกิดในเมืองทาร์ซัสแคว้นซีลีเซีย แต่ได้เติบโตขึ้นใน  
เมืองนี้คือเยรูซาเล็มและได้เล่าเรียนกับท่านอาจารย์กามาเลียล ตามธรรมเนียมปฏิบัติ  
ของบรรพบุรุษของเรา โดยถือว่านทุกประการ จึงมีใจร้อนรนปรนนิบัติพระเจ้า  
เหมือนอย่างท่านทั้งหลายทุกวันนี้

ข้าพเจ้าได้ข่มเหงคนทั้งหลายที่ถือในทางนี้จนถึงตาย และได้ผูกมัดเขา  
จำไว้ในคุกทั้งชายและหญิง ตามที่มหาปุโรหิตกับสภาอาจเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้  
เพราะข้าพเจ้าได้ถือหนังสือจากท่านผู้นั้นไปยังพวกพี่น้อง และข้าพเจ้าได้เดินทาง  
ไปเมืองดามัสกัส เพื่อจับมัดคนทั้งหลายพามายังกรุงเยรูซาเล็มให้ทำโทษเสีย”

“ครั้นเมื่อข้าพเจ้ากำลังเดินทางไปที่ไกลจะถึงเมืองดามัสกัส” ครั้นเมื่อ  
ข้าพเจ้ากำลังเดินทางไปที่ไกลจะถึงเมืองดามัสกัส ประมาณเวลาเที่ยงในทันใดนั้น  
มีแสงสว่างกลามาจากฟ้า ล้อมข้าพเจ้าไว้ ข้าพเจ้าจึงล้มลงที่ดิน และได้ยินพระ  
สุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่า “เซาโล เซาโล เจ้าข่มเหงเราทำไม?” ข้าพเจ้าจึงทูล  
ตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นผู้ใด?”

พระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่า "เราคือเยซูชวาวนาซาเรธ ซึ่งเจ้าชมเฝ้ากัน"

ฝ่ายคนทั้งหลายที่อยู่กับข้าพเจ้าได้เห็นแสงสว่าง แต่พระสุรเสียงที่ตรัสกับข้าพเจ้านั้น เขาหาได้ยินไม่ ข้าพเจ้าจึงทูลถามว่า "พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทำประการใด" พระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่า "จงลุกขึ้น เข้าไปในเมืองดามัสกัส และที่นั่นเขาจะบอกเจ้าให้รู้ถึงการทุกสิ่ง ซึ่งได้กำหนดไว้ให้เจ้าทำนั้น"

เมื่อข้าพเจ้าเห็นอะไรไม่ได้เนื่องจากแสงแรงกลานั้น คนที่มาด้วยกันกับข้าพเจ้าก็จูงมือพาข้าพเจ้าเข้าไปในเมืองดามัสกัส

มีคนหนึ่งชื่ออานาเนีย เป็นคนถือธรรมบัญญัติเคร่งครัด และมีชื่อเสียงดีเป็นที่นับถือของพวกยิวทั้งปวงที่อยู่ที่นั่น ได้มาหาข้าพเจ้าและยืนอยู่ใกล้ กล่าวว่า "พี่ซาโลเอ๋ย จงเห็นได้อีกเถิด"

ข้าพเจ้าจึงเห็นได้ในเวลานั้น และข้าพเจ้าเห็นท่าน ท่านจึงกล่าวว่า "พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงเลือกท่านไว้ ประสงค์จะ让您ารู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ และให้ท่านได้เห็นพระองค์ผู้ทรงชอบธรรม และให้ได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ของพระองค์ เพราะว่าท่านจะเป็นพยานฝ่ายพระองค์ให้คนทั้งปวงทราบถึงเหตุการณ์ซึ่งท่านเห็นและได้ยินนั้น เดียวนี้ท่านจะรอช้าอยู่ทำไม? จงลุกขึ้นรับบัพติศมา ด้วยออกพระนามของพระองค์ ลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย"

## คำถาม:

เรื่องราวข้างต้นนี้ คือประสบการณ์การกลับใจใหม่ของอัครทูตเปาโล ผู้ซึ่งมีชื่อเดิมว่า? ✎ \_\_\_\_\_

ก่อนเปาโลจะกลับใจนั้น ท่านได้ทำอะไรที่โหดเหี้ยมมาก?

✎ \_\_\_\_\_

เกิดอะไรขึ้นระหว่างทางที่ท่านกำลังไปเมืองดามัสกัส?

✎ \_\_\_\_\_


เกิดอะไรกับสายตาของท่าน? ✎ \_\_\_\_\_

ใครเป็นผู้วางมืออธิษฐานรักษาตาของเปาโล? ✎ \_\_\_\_\_

อานาเนียได้บอกให้เปาโลทำอะไร? ✎ \_\_\_\_\_


เขาโลเชื่อฟังคำของอานาเนีย ท่านได้รับบัพติศมา ภายหลังจากท่านได้นำคนมากมายมาเชื่อ และติดตามพระเยซูคริสต์

พระเยซูคริสต์สั่งให้เราออกไปสร้างสาวก และให้ถือรักษาสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งไว้ เช่น:


ให้กลับใจใหม่และมีความเชื่อ  มาระโก 1:15


ให้รับบัพติศมา  มาระโก 16:16

รวมในพิธีศีลมหาสนิท  มัทธิว 22:37-39


รวมในพิธีศีลมหาสนิท  ลูคา 22:17-20

อธิษฐานและศึกษาพระวจนะพระเจ้า ซึ่งเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณ

 มัทธิว 4:4; 6:5-13

แจกจ่ายและช่วยเหลือคนอื่น  มัทธิว 6:19-20

ประกาศและสร้างคนอื่นให้เป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์

 มัทธิว 28:18-20

ทำการศึกษาคำสั่งเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว เลือกขีดเส้นใต้คำสั่งที่คุณยินดีจะปฏิบัติตามเป็นข้อแรก


คุณยินดีจะปฏิบัติตามคำสั่งทั้งหมดนี้ไหม? พระเจ้ายินดีจะช่วยเหลือคุณ



## ข้อก่อกำ:

---

"เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลาย จงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ  
ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่ง  
พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์  
สอนเราให้ถือรักษาสิ่งสารพัด ซึ่งเราได้สั่งพวกเขาไว้  
นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค"

 มัทธิว 28:18-20

## การบ้าน:

---

- 1 เล่าเรื่องการกลับใจของเปาโล ให้สมาชิกครอบครัวคุณฟัง
- 2 รับบัพติศมา ตัวคุณและสมาชิกครอบครัวที่เชื่อ  
(ถ้าคุณเคยรับบัพติศมาแล้ว แต่ได้หันไปจากทางของพระเจ้า แต่เดี๋ยวนี้คุณประสงค์อยากติดตามพระเยซูคริสต์อีกครั้ง ขอคุณยืนยันความเชื่อโดยประกาศตัดความสัมพันธ์กับความบาป และถวายตัวคุณเองแด่พระเยซูคริสต์)

ชื่อนักเรียน

กลุ่ม

ทบทวน

(วันที่ และ ลายเซ็นของครูผู้สอน)

จัดพิมพ์โดย: สภาคริสตจักรในประเทศไทย ๑/1 ถ.เกษตรเคหะเก่า ต.วัดเกศ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.(053)326333 FAX (053)306276

©1992 ลิขสิทธิ์ฉบับภาษาไทยเป็นของ: เอ็ดมัน + ทีมทวีคูณ ๑๑1 ถ. พหลโยธิน อ.เมือง จ.พระยา ๕๑.๐๐๐

copyright ©: text and idea, Train & Multiply, SEAN, Casilla 61, Vina del Mar, Chile